



แผนการเลี้ยงดูบุตร

ข้อมูลสำหรับบิดามารดาเพื่อพิจารณา เมื่อทำแผนการเลี้ยงดูบุตร

การแยกกันอยู่ อาจเป็นเรื่องเจ็บปวดสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง — โดยเฉพาะลูกๆ ระหว่างช่วงเวลาที่ทำทนายนี้ ลูกๆต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนความรักและการติดต่อกับบิดามารดาทั้งสองคนของเขา และคนอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อเขา เช่น ปู่ย่าตายาย ความแน่นอนบางประการสำหรับอนาคตก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนด้วยเช่นกัน

ระบบกฎหมายครอบครัว สนับสนุนให้บิดามารดาที่แยกกันอยู่ ช่วยกันทำข้อตกลงสำหรับลูกๆ ของคนโดยไม่ต้องไปศาล วิธีหนึ่งที่บิดามารดาสามารถกำหนดข้อตกลงที่พวกเขาต้องการจะนำมาใช้สำหรับลูกๆ คือการทำแผนการเลี้ยงดูบุตร

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรของท่าน คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับท่านจะพิจารณา เมื่อท่านทำแผนการเลี้ยงดูบุตร

แผนการเลี้ยงดูบุตรคืออะไร?

แผนการเลี้ยงดูบุตร คือข้อตกลงตามความสมัครใจ ซึ่งครอบคลุมหน้าที่รับผิดชอบประจำวัน ของบิดามารดาแต่ละฝ่าย เป็นข้อควรคำนึงที่สามารถปฏิบัติได้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของบุตร ตลอดจนวิถีตกลงและปรึกษาหารือของบิดามารดา เกี่ยวกับเรื่องสำคัญระยะยาวสำหรับบุตรของคน แผนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ตราบเท่าที่บิดามารดาทั้งสองตกลงเห็นชอบ

ใครสามารถทำแผนการเลี้ยงดูบุตรได้?

เพื่อให้เป็นแผนการเลี้ยงดูบุตรภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัวปี 1975 บิดามารดาทั้งสองฝ่ายของบุตร ต้องเป็นผู้ทำแผนนั้นและเซ็นชื่อ อย่างไรก็ตาม บุคคลอื่นๆ เช่น ปู่ย่าตายาย หรือบิดามารดาเลี้ยง ก็สามารถรวมอยู่ในแผนการเลี้ยงดูได้

แผนการเลี้ยงดูบุตรและกฎหมาย

แผนการเลี้ยงดูบุตรสามารถอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ แต่เพื่อให้เป็น แผนการเลี้ยงดูบุตรภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัวปี 1975 จะต้องเป็นแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษร บิดามารดาทั้งสองคนเซ็นชื่อและลงวันที่ แผนนั้นจะต้องทำขึ้นโดยปราศจากการข่มขู่ กดดันหรือการบีบบังคับใดๆ

แผนการเลี้ยงดูบุตรไม่สามารถนำมาบังคับใช้ตามกฎหมาย และแตกต่างจากคำสั่งสำหรับการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งศาลเป็นผู้ออกคำสั่ง อย่างไรก็ตาม บิดามารดาผู้ทำแผนการเลี้ยงดูบุตร สามารถขอให้ศาลออกคำสั่งตามเงื่อนไขในแผนนั้นได้ เมื่อทำแล้ว คำสั่งเหล่านี้ก็มีผลผูกมัดตามกฎหมาย - มีผลเช่นเดียวกับคำสั่งอื่นๆสำหรับการเลี้ยงดูบุตรของศาล

ถ้าบิดามารดาสิ้นสุดลงด้วยการไปศาลในภายหลัง ศาลต้องพิจารณา ว่าเงื่อนไขของแผนการเลี้ยงดูบุตรฉบับล่าสุด เมื่อศาลออกคำสั่งแผนการเลี้ยงดูบุตรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุตรผู้นั้น นั้นเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ที่ศาลจะกระทำดังกล่าวไหม นอกจากนี้ ศาลจะพิจารณา

เรื่องการปฏิบัติตามข้อผูกพันของบิดามารดาทั้งสองฝ่าย ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุตรผู้นั้น ซึ่งอาจรวมถึงเงื่อนไขของแผนการเลี้ยงดูบุตรด้วย

ถ้ามีคำสั่งศาลที่ออกก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2006 ซึ่งกำหนดข้อตกลงในการเลี้ยงดูบุตรไว้ บิดามารดาสามารถตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านั้นได้ ด้วยแผนการเลี้ยงดูบุตร (นอกจากศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น) นี่ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับบิดามารดาที่จะตกลงกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ต้องกลับไปขึ้นศาล

ถ้าแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน เปลี่ยนคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรที่มีอยู่จริงๆ ท่านอาจไม่สามารถนำส่วนต่างๆ ในคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรฉบับเก่า ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของแผนการเลี้ยงดูบุตรฉบับใหม่ของท่าน มาบังคับใช้ตามกฎหมายได้

จะรวมอะไรเข้าไปในแผนการเลี้ยงดูบุตรได้บ้าง?

แผนของท่านจะมีลักษณะพิเศษสำหรับสถานการณ์ของท่าน มันควรใช้ปฏิบัติได้ ง่ายและเป็นรูปธรรมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

แผนการเลี้ยงดูบุตร สามารถจัดการเกี่ยวกับการดูแล สวัสดิการและพัฒนาการของเด็กทางด้านไหนก็ได้ แผนฯ สามารถครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้ :

- บิดามารดาจะรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน และปรึกษากันเกี่ยวกับการตัดสินใจ (เช่น บุตรจะไปเรียนที่โรงเรียนไหน) อย่างไร
- บุตรจะอยู่กับใคร
- บุตรจะไปอยู่กับบิดามารดาแต่ละฝ่าย เวลาไหน
- บุตรจะอยู่กับคนอื่น เช่น ปู่ย่าตายาย เวลาไหน
- บุตรจะติดต่อสื่อสารกับบิดามารดาแต่ละฝ่ายหรือคนอื่นอย่างไร (ต.ย. เช่นทางโทรศัพท์ อีเมล หรือจดหมาย)
- จำเป็นต้องมีข้อตกลงอะไรสำหรับวันพิเศษ เช่น วันเกิดและวันหยุด
- จะนำกระบวนการอะไรมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงแผนนั้น หรือระงับปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนฯ
- ค่าเลี้ยงดู (maintenance) บุตร* และ
- เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบด้านการเลี้ยงดูหรือการดูแล สวัสดิการและพัฒนาการของบุตร

*มีกฎหมายเกี่ยวกับการรวมค่าเลี้ยงดูบุตร (child support) ไว้ในแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน (ดู แผนการเลี้ยงดูบุตร เงินค่าเลี้ยงดูบุตร และเซ็นเตอร์ลิงก์ ข้างใต้)

ข้าพเจ้าสามารถรวมสิ่งอื่นๆ ไว้ในแผนการเลี้ยงดูบุตรได้ไหม?

เพื่อที่จะเป็นแผนการเลี้ยงดูบุตร ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัวปี 1975 ข้อตกลงของท่านต้องเกี่ยวกับการดูแล สวัสดิการและพัฒนาการของบุตร

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงของท่าน จะยังสามารถเป็นแผนฯ ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัว ถ้ามันรวมถึงสิ่งอื่นด้วย (เช่น ค่าเลี้ยงดูคู่สมรส หรือทรัพย์สิน) แต่ข้อกำหนดเหล่านั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย มีวิธีที่จะทำให้ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เช่น การขอให้ศาลออกเป็นคำสั่งตามความยินยอม (court order by consent)

แผนการเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูบุตร (child support) และเซ็นเตอร์ลิงก์ (Centrelink)

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อข้อตกลงในการดูแลสำหรับบุตรของท่าน สามารถมีผลต่อค่าเลี้ยงดูบุตร เงินสนับสนุนรายได้และเงินช่วยเหลือครอบครัว

ถ้าท่านมีแผนการเลี้ยงดูบุตร และหน่วยงาน Child Support (CS) มีสำเนาของแผนนี้ CS จะประเมินระดับการดูแลของท่านในการประเมินค่าเลี้ยงดูบุตร ตามระดับการดูแลที่แจ่มแจ้งไว้ในแผนฯ

ถ้าแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน ระบุจำนวนเงินค่าเลี้ยงดูบุตร CS จะไม่สามารถบังคับให้มีการจ่ายได้ นอกจากนี้จะเป็นข้อตกลงค่าเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายและท่านหรือบิดามารดาอีกฝ่ายหนึ่งขอให้ CS ยอมรับ

นอกจากนี้ ยังต้องตรงตามเงื่อนไขบางประการ ก่อนที่ CS จะยอมรับข้อตกลงเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตร ตัวอย่าง เช่น บิดามารดาผู้ตกลงเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตร ในจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนที่ได้รับการประเมิน ภายใต้สูตรของการคิดค่าเลี้ยงดูบุตร ก็สามารถทำได้ ตราบเท่าที่พวกเขาได้รับคำแนะนำทางกฎหมาย

ข้อตกลงชนิดที่ท่านทำขึ้นมา และจำนวนเงินค่าเลี้ยงดูบุตร ที่ท่านตกลงกันว่าจะจ่ายหรือจะรับนั้น สามารถมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ด้านค่าเลี้ยงดูบุตร Family Tax Benefit Part A ได้ เงิน Family Tax Benefit Part A จำนวนที่ท่านได้รับ ขึ้นอยู่กับสูตรการประเมินของ CS ไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตร

สำหรับความช่วยเหลือและข้อมูล โปรดติดต่อ:

- Child Support ที่หมายเลข 131 272 หรือไปที่ www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-support
- Centrelink (สายสำหรับครอบครัวและบิดามารดา) หมายเลข 136 150 หรือไปที่ www.humanservices.gov.au/customer/themes/families

เรื่องอื่นๆ ที่จะต้องพิจารณาเมื่อสร้างแผนการเลี้ยงดูบุตร

เมื่อสร้างแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน ท่านจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเอกสารแผ่นนี้ ซึ่งรวมถึง นัยทางกฎหมายของการทำแผนการเลี้ยงดูบุตรด้วย ท่านอาจพบว่า น่าจะเป็นประโยชน์ ที่จะรวมข้อกำหนด ประเภทที่ปรากฏในรายการข้างบนนี้ (ดู “จะรวมอะไรเข้าไว้ในแผนการเลี้ยงดูบุตรได้บ้าง?”) ไว้ในแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน

น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน ถ้าจะรวมวิธีการไว้ในแผน สำหรับขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของแผนของท่าน หรือสำหรับการเปลี่ยนแปลงแผนนั้น ถ้าความจำเป็นหรือสถานการณ์ของบุตรเปลี่ยนไป เพราะเขาโตขึ้น (ต .ย. เช่น บุตรเริ่มเข้าเรียนชั้นประถมหรือมัธยม)

เมื่อตัดสินใจว่าจะรวมอะไรเข้าไว้ในแผนฯ ของท่าน ยังมีเรื่องราวดูที่สำคัญอื่นๆ อีกมากที่ท่านต้องพิจารณา ถ้าบิดามารดาไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับบุตรของตน และตัดสินใจว่าจะไปศาล ศาลก็จะต้องพิจารณาเรื่องราวต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน เมื่อศาลจะออกคำสั่งการเลี้ยงดูบุตร เรื่องราวเหล่านี้มีอยู่ข้างใต้

ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบุตร

เมื่อท่านตัดสินใจเกี่ยวกับบุตรของท่าน ความจำเป็นของเด็กต้องมาเป็นอันดับแรก และสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับท่านจะต้องพิจารณาคือ อะไรที่ดีที่สุดสำหรับบุตรของท่าน เด็กๆ มีสิทธิ์ ที่จะรู้จักบิดามารดาของเขาทั้งสองคน และมีสิทธิ์ ที่จะได้รับความคุ้มครองจากอันตราย อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยของบุตรของท่านต้องมาก่อน เมื่อพิจารณาถึง ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบุตรของท่าน สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ที่จะต้องคำนึงถึง สิ่งอื่นๆ ที่ท่านอาจคิดถึง รวมถึง ความเห็นของเด็กที่เขาแสดงออก ความสัมพันธ์ของเด็กกับบิดามารดาทั้งสองคน และคนอื่นๆ ที่มีความสำคัญสำหรับพวกเขา (เช่น ปู่ย่าตายายของพวกเขา) และความยุ่งยากในการปฏิบัติ

หน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกันเท่าๆ กัน

นอกจากจะมีปัญหา เรื่องการใช้ความรุนแรงหรือการทารุณเด็ก กฎหมายเชื่อว่า เป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเด็ก ที่บิดามารดามีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกันเท่าๆ กัน นี้ไม่ได้หมายความว่า บุตรควรจะได้มีเวลาอยู่กับบิดามารดาแต่ละคนเท่าๆ กัน แต่หน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกันเท่าๆ กันนั้น หมายความว่า บิดามารดาทั้งสองคนมีบทบาทเท่าๆ กัน ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญระยะยาว ที่มีผลกระทบต่อบุตรของพวกเขา เช่น การเรียนและการดูแลสุขภาพ

ถ้าท่านตกลงที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกันเท่าๆ กัน ท่านต้องปรึกษากัน และพยายามให้มีการตัดสินใจร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องระยะยาว ใดๆก็ตาม เมื่อบุตรมาใช้เวลากับท่าน ตามปกติ ท่านจะไม่ต้องปรึกษา เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่อง เช่น บุตรจะทานอะไรหรือใส่อะไร เพราะสิ่งเหล่านี้ตามปกติไม่ใช่เรื่องสำคัญระยะยาว

ท่านอาจพบ ว่ามันมีประโยชน์ ที่จะรวมกระบวนการปรึกษาหารือกัน เมื่อท่านต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องระยะยาว ไว้ในแผนของท่าน

เวลาเท่าๆ กัน

ถ้าการใช้เวลาเท่าๆ กันกับท่านแต่ละคน เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ท่านควรพิจารณาทำข้อตกลงชนิดนี้ (.ศ.ย. เช่น บุตรอยู่กับท่านหนึ่งสัปดาห์ แล้วสัปดาห์หน้าบุตรไปอยู่กับบิดามารดาอีกฝ่ายหนึ่ง)

‘สิ่งที่ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง’ หมายความว่าอะไร?

ท่านต้องพิจารณาว่า ข้อตกลงชนิดนี้ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ สำหรับบุตรของท่าน บนพื้นฐานของสถานการณ์ของท่าน ท่านควรคิดถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย :

- ท่านและบิดามารดาอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ห่างกันแค่ไหน
- ความสามารถของท่านและบิดามารดาอีกฝ่ายหนึ่ง ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างนี้ (ศ.ย. เช่น เวลาทำงานของท่านและท่านอยู่ใกล้โรงเรียนของบุตรแค่ไหน)
- ท่านและบิดามารดาอีกฝ่ายหนึ่งสื่อสารกัน และสามารถระงับปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากข้อตกลงนี้ได้ดีแค่ไหน และ
- ผลกระทบของข้อตกลงที่จะมีต่อบุตรของท่าน

เวลาที่เพียงพอและมีนัยสำคัญ

ถ้าบุตรอยู่กับท่านทั้งสอง ในเวลาเท่าๆ กัน ไม่เป็นการเหมาะสม ท่านควรพิจารณาข้อตกลง ที่จะทำให้ ท่านทั้งสองมีเวลาเพียงพอและมีนัยสำคัญ กับบุตรของท่าน ถ้ามันเป็นสิ่งปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับบุตรของท่าน

เวลาที่เพียงพอและมีนัยสำคัญคืออะไร?

นี่หมายถึงบุตรใช้เวลาอยู่กับบิดามารดาทั้งสองคน สม่ำเสมอระหว่างวันสุดสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนและวันและคืนตามปกติ มันหมายความว่า บิดามารดาทั้งสองคน มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันของบุตร ตลอดจนแบ่งปันงานพิเศษ (เช่น วันเกิด) และงานอื่นๆ ที่มีความสำคัญ (เช่น งานแต่งงาน)

มีปัญหาในการปฏิบัติตามแผนการเลี้ยงดูบุตร?

ถ้าบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหา ในการปฏิบัติตามแผนการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งพวกเขาไม่สามารถแก้ไข ได้ด้วยการยินยอมจากบิดามารดาอีกฝ่ายหนึ่ง ก็จะมีบริการหลากหลายที่ช่วยเหลือได้ เช่น การให้คำปรึกษาและการระงับข้อพิพาท ตัวอย่าง เช่น ด้วยความช่วยเหลือของมืออาชีพ ท่านอาจสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่มีอยู่ของท่าน หรือทำแผนการเลี้ยงดูบุตรฉบับใหม่ได้

ติดต่อ สายบริการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่หมายเลข **1800 050 321** เพื่อขอข้อมูลและคำแนะนำ ซึ่งรวมถึงการส่งต่อไปยังบริการต่างๆ ในบริเวณท้องที่ของท่านที่สามารถช่วยท่านได้ เช่น ศูนย์ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างแผนการเลี้ยงดูบุตร?

มีบริการหลากหลาย ที่จะให้ความช่วยเหลือบิดามารดาบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับบุตรของตน เช่น การให้คำปรึกษาและการระงับข้อพิพาท บริการเหล่านี้จัดเสนอโดยองค์กรต่างๆ หลากหลาย ซึ่งรวมถึง ศูนย์ความสัมพันธ์ในครอบครัว สายบริการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว สามารถให้ข้อมูล คำแนะนำและการส่งต่อไปยังบริการหลากหลายในท้องที่ของท่าน ความสัมพันธ์ในครอบครัวออนไลน์ ก็สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแผนการเลี้ยงดูบุตร สามารถรับได้จาก:

- สายบริการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว **1800 050 321**
- ศูนย์ความสัมพันธ์ในครอบครัวและบริการระงับข้อพิพาทอื่นๆ ในครอบครัว (โทร 1800 050 321 เพื่อหาว่ามีบริการอะไรอยู่ใกล้บ้านท่าน) และ
- ความสัมพันธ์ในครอบครัวออนไลน์ ที่ www.familyrelationships.gov.au